



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ส่วนเศรษฐกิจเกษตรการค้าเสรี โทร. ๒๕๒ / ๗๔๖๘

ที่ กษ ๑๓๑๘.๐๑/ ๒๖๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่ ส่วนแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม (สกก.) ได้แจ้งให้กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) ในฐานะคณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้ส่วนแผนงาน สกก. ทราบ นั้น

กศป. ได้ประสานส่วนกองทุน FTA สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทริศญา สระสม)

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาคการเงินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>- การเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขัน เช่น สินค้าโคเนื้อ ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป นม เนย เป็นต้น โดยการนำเข้าสินค้าเหล่านี้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน</p>	<p>- จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) โดยเริ่มจัดตั้งในปี 2547 หลังจากที่มีรัฐบาล มีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มีความช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA มาแล้ว 34 โครงการ ใน 13 ชนิดสินค้า โดยแบ่งออกเป็น สินค้าปศุสัตว์ 19 โครงการ (สุกร ไก่เนื้อ และโคนม) และสินค้าพืช 15 โครงการ (ข้าว ชา ปาล์ม น้ำมัน กาแฟ และพืชผัก) รวมเป็นเงิน 1,183,254,676.28 บาท ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือกว่า 150,000 ราย</p>	<p>- เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ</p>	<p>- สนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า ปีละ 50 ล้านบาท</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ - กองทุน FTA / สวศ. - กศป.</p>